



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ.2550 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ผลวิจัยชี้สถาบันครอบครัวอ่อนแอ

เมื่อวันที่ 2 เม.ย. ที่ห้องประชุม สสส. ดร.อมรรวิชัย นาครทรรพ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ได้มีการประชุมระดมความคิดเห็นเรื่องปัญหาเยาวชนในสถานศึกษา คงปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันกระแสยุคโลกาภิวัตน์ได้เข้ามามีบทบาทในสังคมไทย รวมทั้งสภาพเศรษฐกิจ สังคม ค่านิยม และสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงไป ด้วย ทั้งในด้านโครงสร้าง ขนาดและรูปแบบของครอบครัว ตลอดจนสัมพันธภาพ ความคิด และพฤติกรรมการใช้ชีวิตของบุคคลในครอบครัว อันนำไปสู่ความอ่อนแอของสถาบันครอบครัว จึงก่อให้เกิดปัญหาครอบครัวและสังคมตามมา มากมาย

จากผลการสำรวจพบปัญหาเยาวชนไทยในสังคมยุค " วัตถุนิยม " มีดังนี้ แนวโน้มการพยายามฆ่าตัวตายสูงขึ้น พบว่าเยาวชนอายุต่ำกว่า 25 ปี พยายามฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นจากจำนวน 29.73 เป็น 33.98 คน ต่อแสนประชากรในกลุ่มอายุหรือเกือบ 20 คนต่อวันและที่ฆ่าตัวตายสำเร็จถึงราววันละ 2 คน จำนวนเด็กที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เพิ่มขึ้น เด็กประถมนไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 23.58 เป็น 25.36 ส่วนเด็กมัธยม-อุดมศึกษาเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 30.13 เป็น 31.09 แนวโน้มเด็กเล็กติดขนมกรุบกรอบและน้ำอัดลมเพิ่มขึ้น พบว่าเด็กประถมทาน ขนมกรุบกรอบและดื่มน้ำอัดลมเป็นประจำเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 26.75 และ 20.28 เพิ่มเป็น 27.14 และ 22.81 เนื่องจากสื่อโฆษณาชักจูงให้เด็กนิยมรับประทานมากขึ้น แนวโน้มวัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์และมาทำคลอดสูงขึ้น เด็กวัยรุ่นระดับมัธยม-อุดม ยอมรับว่ามีเพศสัมพันธ์เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 16 เป็นร้อยละ 19 และมีวัยรุ่นต่ำกว่า 19 ปีมาทำคลอดเพิ่มขึ้นจาก 52,000 คนเป็น 71,000 คน เด็กถูกละเมิดทางเพศเพิ่มสูงขึ้น อัตราเด็กอายุ 18 ปีและต่ำกว่าถูกละเมิดทางเพศ เพิ่มขึ้นจาก 6.42 เป็น 31.32 คนต่อแสนประชากรในกลุ่มอายุหรือคิดเป็นจำนวน 5,300 คนต่อปีหรือวันละถึง 15 คน ปัญหาความรุนแรงและการพนันในกลุ่มเยาวชน วัยรุ่นระดับมัธยมต้นขึ้นมาร้อยละ 15 เล่นพนันบอล ร้อยละ 10 ถูกริดไถโดยเพื่อนนักเรียน จำนวนเด็กที่ถูกส่งเข้าสถานพินิจสูงถึงปีละ 30,000 คน

ทั้งนี้ ดร.อมรรวิชัย เปิดเผยต่อไปว่าปัญหาส่วนใหญ่เริ่มมาจากครอบครัว ซึ่งจากผล การวิจัยติดตามสถานการณ์เด็กรายจังหวัดในโครงการ Child Watch พบว่าจังหวัดใดมีอัตราเด็กไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ สูง จำนวนคดีละเมิดทางเพศและคดียาเสพติดก็มีแนวโน้มสูงตาม นอกจากนี้ ยังพบอีกว่าในโรงเรียนต่างๆ โดยเฉลี่ยมีเด็กที่พ่อแม่แยกทางกันสูงถึงร้อยละ 15 และเด็กกลุ่มนี้จะเข้าสู่ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ สูงกว่าเด็กปกติถึง 2-3 เท่า ทั้งเหล้าบุหรี่ การพนัน ความรุนแรง ตลอดจนพฤติกรรมติดเกมส์ต่างๆ

" ดังนั้น ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ควรเริ่มต้นแก้ไขที่ครอบครัว ถ้าครอบครัวขาดความรักความอบอุ่น เด็กก็จะหันเข้าหาอบายมุข ติดกระแสบริโภคินิยม ถูกยั่วยุให้ทำทุกอย่างแตกต่างกับชีวิตพึงเพื่อ แม่แต่ การ " ขยาย

ร่างสร้างตัว " และนิสัยเสียงชอบ " รวยลัดวัตดวง " ทำทุกอย่างแบบขาดสติ ขาดผู้ใหญ่เป็นแบบอย่างที่ดี ดังนั้นครอบครัวรากฐานอันมั่นคง ควรให้ความรัก ความอบอุ่น เอาใจใส่ รวมทั้งโรงเรียน ครู หรือคนใกล้ชิด ควรเป็นที่ปรึกษา คอยให้กำลังใจ หรือให้โอกาสสนับสนุนให้เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้และค้นหาศักยภาพตนเอง ก็จะสามารถช่วยเหลือหลอม ปลูกฝังให้เยาวชน ที่จะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า เป็นคนดีของสังคมต่อไป "

ในโอกาส " วันครอบครัว " ซึ่งตรงกับวันที่ 14 เมษายนของทุกปี ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงได้ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย จัดงานวันครอบครัว ประจำปี 2550 " สมัชชาครอบครัว สู่สังคมร่มเย็นเป็นสุข ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องครอบครัวร่มเย็นและศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนนาร่อง การเสวนา การแสดงปาฐกถาในประเด็นเกี่ยวกับครอบครัว เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของครอบครัว เวทีสมัชชาครอบครัวเฉพาะประเด็นกฎหมายส่งเสริมครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น ครอบครัวกับศาสนา ฯ นอกจากนี้ภายในงานยังมีการออกร้านนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 5 - 6 เม.ย. ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น. ที่สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดีฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร . 02-9542346-7